

Kiên Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2020

LỜI KÊU GỌI

**Cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang
ủng hộ, hỗ trợ giáo dục các tỉnh miền Trung bị thiệt hại
do thiên tai lũ lụt gây ra**

Kính gửi:

- Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo các đơn vị và Ban Chấp hành CĐCS trực thuộc.

Những ngày qua, tiếp sau cơn bão số 6 là những trận mưa lớn dồn dập đến với các tỉnh miền trung. Lũ chồng lũ và gây ra thiệt hại nặng nề cho các trường học, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLD) và học sinh, sinh viên các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng; các hoạt động giảng dạy, học tập ở các trường bị gián đoạn, đời sống của CBNGNLD gặp rất nhiều khó khăn cần được sự chia sẻ, hỗ trợ của đội ngũ CBNGNLD trong Ngành và xã hội.

Thực hiện lời kêu gọi của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, được sự thống nhất của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, Công đoàn Giáo dục tỉnh Kiên Giang kêu gọi các cấp lãnh đạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục Kiên Giang (*gọi chung là các đơn vị*) vận động CBNGNLD, học sinh đơn vị mình ủng hộ, hỗ trợ các trường học, CBNGNLD, học sinh, sinh viên các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhằm thể hiện tấm lòng chia sẻ những khó khăn, tấm lòng nhân đạo và tình cảm của CBNGNLD và học sinh trong Ngành Giáo dục Kiên Giang với CBNGNLD và học sinh, sinh viên các tỉnh miền Trung.

Thời gian vận động: Bắt đầu từ ngày **21/10/2020**. Mọi sự đóng góp của các đơn vị gửi về Thường trực Công đoàn Ngành (*Đ/c Mai Thị Huệ*), đề Thường trực Công đoàn Ngành tổng hợp gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, Công đoàn Ngành Giáo dục Kiên Giang rất mong các đơn vị hưởng ứng kịp thời, hiệu quả vì miền Trung thân yêu để các nhà trường, CBNGNLD, học sinh, sinh viên miền Trung có điều kiện sớm khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xin trân trọng!

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thị Mạnh